

## ■ จัดสอบบรรจุขรก.ท้องถิ่น ถึง ชัย เฮดเดอร์ สารพันปัญหา

อยากให้ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2566 รวมทั้งการประกาศข้อมูลทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โดยมี 2 สถาบันการศึกษาจัดการสอบ เพราะทราบว่ามีการส่งเรื่องให้ รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเป็นประธาน ป.ป.ช. สภาฯ ไปแล้วไม่รู้ว่าจะเรื่องไปถึงไหน

เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 3 แสนคน โดยต้องจ่ายค่าสมัครสอบ คนละ 400 บาท จึงอยากให้เกิดความชัดเจนโปร่งใส

### ขรก.ท้องถิ่น ผู้สอบบรรจุ

ตอบ ขรก.ท้องถิ่น

เรื่องนี้คุ้นๆว่าเคยส่งข้อมูลร้องมาแล้ว ไม่นานนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจรายละเอียดว่ามีการส่งเรื่องให้ตรวจสอบอะไร มีความไม่ชอบมาพากลหรือไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสอบในจุดใด

เมื่อแจ้งข้อมูลมาที่ฝากส่งต่อ อธิบดีขจร สิริขวัญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สั่งการสะสางให้ทราบความก่อนอธิบดีจะโยกไปตำแหน่งอื่น!

ชัย เฮดเดอร์

## ■ โปรแกรมยกระดับผู้นำองค์กรเอื้อสุขภาพจิตที่ดี

ข้อมูลน่าสนใจ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ล่าสุดร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) จัดงานประชุมวิชาการ Mindfulness in Modern Organization โครงการจิตวิทยาสร้างสุขในองค์กร สู่ Model การสร้างความยั่งยืนในสังคมไทย ที่โรงแรมทีเคพาเลซฯ กรุงเทพมหานคร

นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาพองค์กร สสส. บอกว่า จากข้อมูลผลสำรวจสุขภาพจิตพนักงานไทย ปี 2566 โดยกรม



สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยทำงานในไทย 40% มีระดับความเครียดสูง สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน เช่น ทำงานจากที่บ้าน และความไม่แน่นอนทางธุรกิจ

สอดคล้องรายงานผลประเมินสุขภาพจิตตนเอง 850,000 คน โดยกรมสุขภาพจิต เดือน ต.ค.2566-เม.ย.2567 พบผู้เข้ารับการประเมินเสี่ยงป่วยซึมเศร้า 17.2% เครียดสูง 15.4% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 10.6% การดูแลสุขภาพ

ผลเป็น 45 แห่ง ในปี 2570

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและที่ปรึกษาโครงการ จิตวิทยาสร้างสุขในองค์กรฯ กล่าวว่า คณะทำงานฯ ร่วมกับ สสส. ได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างผู้นำองค์กรให้มีวิสัยทัศน์ด้านสุขภาพที่ดีสำหรับพนักงาน นำหลักจิตวิทยาสติไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ โครงการจิตวิทยาสร้างสุขในองค์กรฯ ยังได้เสนอนวัตกรรมแอปฯ “ระฆังสติ” เครื่องมือช่วยพนักงานฝึกสมาธิและเสริมสร้างความสงบเมื่อเผชิญสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจใช้งานโปรแกรม mini

## ■ ม.มหิดลเปิดหมวดดนตรีคลาสสิกแนวใหม่

- ติดตามเรื่องตรวจการจัดสอบบรรจุท้องถิ่นไปถึงไหน?
- พัฒนาผู้นำองค์กรเอื้อสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน
- คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกแนวใหม่

จิตในคนทำงานจึงเป็นเรื่องที่ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญ

สสส.จึงร่วมกับ สวร.พัฒนา โปรแกรม miniMIO โครงการ จิตวิทยาสร้างสุขในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้คนทำงาน โดยโปรแกรมพัฒนาจากแนวคิด องค์กรสุขภาพและกรอบแนวคิดความสุข 8 ประการ นำร่องใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน 15 แห่ง มีแผนขยาย

MIO ดูรายละเอียดได้ที่ [www.thaimio.com](http://www.thaimio.com)

ชัย เฮดเดอร์

ม.มหิดลจัดแสดงดนตรี “Mahidol Music Fest.2024” วันที่ 20-22 ก.ย.นี้ เวลา 10.00-18.00 น. ที่เรือนศิลป์ปิ่น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา โดยวงดนตรีแนวใหม่ Thailand Philharmonic Pops Orchestra จากจุดกำเนิดดนตรีคลาสสิกแห่งหนึ่งของไทย ภายใต้การเรียนการสอนมาตรฐานยุโรปจาก



### สถาบันรับรองคุณภาพ “Musique” ก้าวขึ้น สู่อันดับที่ 35 ของโลก

ดร.ณรงค์ ปรารักษ์เจริญ คณบดีวิทยาลัย  
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เปิดเผยว่าดนตรีคลาสสิก  
คือรากฐานสำคัญ “ดนตรีสากล” และการแสดง  
แทบทุกแขนง วิทยาลัยฯถือเป็นทักษะสำคัญที่  
จะต้องปูพื้นนักศึกษาทุกคน ก่อนก้าวสู่การเป็น  
นักดนตรีคุณภาพในสาขาที่แต่ละคนถนัด

ทั้งนี้ ทิศทางปีแห่งการฉลอง 30 ปีของการ  
ก่อตั้งวิทยาลัย ยังได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.  
มหิดล เตรียมจัดงานดนตรี “**Harmony of  
Hearts Charity Concert**” วันที่ 24 พ.ย.2567  
ที่หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา  
ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กทั้งวิทยาลัย  
ดุริยางคศิลป์ และบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th